

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong gương mẫu của cựu chiến binh

Ngày 12-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024. Đến dự có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động, đóng góp của Hội CCB thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 5 năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn,



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (thứ hai, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Lê Văn Hiến - nhà cách mạng đóng góp lớn cho đất nước

Ngày 12-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Hội Khoa học Lịch sử thành phố phối hợp tổ chức tọa đàm "Nhà trí thức cách mạng Lê Văn Hiến với sự nghiệp giải phóng dân tộc" nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông (15-9-1904 - 15-9-2024).

Người lãnh đạo xuất sắc

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Bùi Văn Tiếng khái quát chặng đường hoạt động cách mạng của nhà trí thức Lê Văn Hiến. Từ tháng 4-1927 đến cuối năm 1945,



Các đại biểu chủ trì tọa đàm.

Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng

Chiều 12-9, chủ trì tiếp Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Đổng Bích Du đến chào xã giao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng và định hướng phát triển của thành phố; bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tiếp tục là cầu nối, xúc tiến các hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Trung Quốc nói chung, giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với cơ quan Chính hiệp các địa phương của Trung Quốc nói riêng. Qua đó, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Đổng Bích Du chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa các địa phương Trung Quốc với Đà Nẵng, phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

THIÊN AN

Dân vận khéo góp sức giúp nông dân ổn định đời sống

Công tác dân vận khéo thực hiện xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho hội viên nông dân khó khăn đang được các cấp hội nông dân triển khai hiệu quả, góp phần giúp nhiều gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế, "an cư, lạc nghiệp".

TRANG 2

Đầu tư, củng cố mạng lưới y tế

TRANG 5

Hỗ trợ nguồn vốn để các dự án động lực sớm đi vào hoạt động

Với vai trò trợ lực nguồn vốn cho các dự án động lực phục vụ cộng đồng, đầu tư sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Quý Đầu tư phát triển thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp để đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

TRANG 3



Đà Nẵng đăng cai giải bóng ném vô địch quốc gia

Giải bóng ném vô địch quốc gia năm 2024 do Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đang diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, mở cửa tự do cho khán giả vào sân theo dõi, cổ vũ. Với sự góp mặt của các đội đến từ các địa phương có phong trào bóng ném phát triển mạnh trên toàn quốc, giải hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính.

TRANG 6



Chủ động triển khai các giải pháp nâng cao PCI

UBND thành phố vừa ban hành công văn tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Theo đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đà Nẵng năm 2023 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xếp thứ 16 cả nước. Nhằm kịp thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khắc phục những hạn chế trong công tác điều hành kinh tế, cải thiện các chỉ số thành phần và nâng cao PCI, UBND thành phố yêu cầu sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác điều hành kinh tế của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; người đứng đầu các đơn vị chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề ra giải pháp thiết thực nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị. Một số giải pháp thành phố yêu cầu như triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tại kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH16 ngày 26-6-2024 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; triển khai hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 14-12-2023 của UBND thành phố...

M.Q

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 12-9, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Chánh Thanh tra thành phố Phan Thanh Long, phó trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

Đảng ủy Đại học Đà Nẵng cho biết, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới phong cách, lối làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức, đảng viên và người lao động. Đảng ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cho các đơn vị thành viên;

XEM TIẾP TRANG 2

TRONG SỐ NÀY

Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam quảng bá du lịch tại Australia

TRANG 3

Vì sao Hamas sẵn sàng ngừng bắn?

TRANG 6

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong gương mẫu của cựu chiến binh

(TIẾP THEO TRANG 1)

thách thức, song các cấp hội luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Đặc biệt, khi covid-19 bùng phát, các cấp hội đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh; theo dõi, chăm sóc sức khỏe, vận động gần 14 tỷ đồng hỗ trợ hội viên, người dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy để nghị các cấp hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, tác phong gương mẫu của hội viên tham gia giữ các vị trí trong hệ thống chính trị ở địa phương; phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời định hướng,

cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng, vun đắp cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp, có khát vọng phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đại hội cử 5 đồng chí tham dự Đại hội thi đua yêu nước CCB Việt Nam lần thứ VII. dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB thành phố; Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân.

KHÁNH NGÂN

Nâng cao nhận thức trong thực hiện

Chỉ thị số 34-CT/TU

Ngày 12-9, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thăng Lợi chủ trì hội nghị thông qua kết quả giám sát công tác thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay, gắn với công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan hành chính nhà nước tại Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo báo cáo, Đảng ủy Sở Tài nguyên - Môi trường kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng và triển khai để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động viết cam kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU. Bước đầu, đạt được một số kết quả trên lĩnh vực cải cách hành chính; chủ động đánh giá thực tiễn, nghiên cứu đề xuất việc phân cấp, ủy quyền; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các

phòng, đơn vị trực thuộc. Sở tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tổ chức đối thoại, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân và việc kiểm tra, giám sát, thực hiện đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở được quan tâm triển khai...

Trưởng ban Dân vận Thành ủy chia sẻ với kết quả triển khai nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường thành phố với khối lượng công việc rất lớn; ghi nhận những đóng góp trong xây dựng, phát triển thành phố. Đoàn giám sát để nghị Đảng ủy sở phát huy các kết quả đạt được, chú trọng các giải pháp để khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhất là nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; giám sát giải quyết đơn, thư; nhận diện rõ các biểu hiện theo Chỉ thị số 34-CT/TU để từ đó có cam kết triển khai hiệu quả; thực hiện cao mô hình dân vận khéo trong giải tỏa, đền bù, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

T. HUY

Lê Văn Hiến - nhà cách mạng đóng góp lớn cho đất nước

(TIẾP THEO TRANG 1)

cuộc đời cách mạng Lê Văn Hiến gắn với thành phố Đà Nẵng (trừ thời gian thuyền chuyến vào làm việc ở Bưu điện Nha Trang và bị giam giữ tại các nhà ngục) và trực tiếp đóng góp cho phong trào cách mạng theo đường lối vô sản ở Đà Nẵng. Trong phiên họp Chính phủ Liên hiệp kháng chiến ngày 2-3-1946, khi giới thiệu đến Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng khẳng định, đó là "một nhà cách mạng làm liệt nhiều năm, mà cũng nhiều năm ở trong tù tội của đế quốc". Từ năm 1962 đến 1976, nhà trí thức cách mạng Lê Văn Hiến là người đầu tiên và duy nhất được bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Vương quốc Lào và sau này được truy tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 2008.

Tham luận tại tọa đàm, Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với ý thức trách nhiệm cao, tuân thủ sự phân công của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng sự kiên trì tự học, nhất là sự ứng xử từng trải, nghĩa tình, tư cách mẫu mực và khả năng tổ chức, Bộ trưởng Lê Văn Hiến đã quy tụ, hoạch định, phát huy sức mạnh, sự quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên, nỗ lực xây dựng và phát triển ngành tài chính vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân giao phó. "Là một người học hết trung học trường Tây, rẽ ngang ra làm bưu chính rồi đi học động cách mạng, chưa một ngày được đào tạo về tài chính, nhưng được lãnh tụ Hồ Chí Minh tin tưởng giao cho năm ngành tài chính, Lê Văn Hiến đã tiếp quản và thực hiện xuất sắc công việc của người tiền nhiệm Phạm Văn Đồng giao lại", Tiến sĩ Chu Đức Tính nhấn mạnh.

Noi gương sáng, tiếp tục xây dựng và phát triển Đà Nẵng

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh khẳng định, Đà Nẵng là mảnh đất nơi "đầu sóng, ngọn gió", là nơi có nhiều nhà yêu nước, nhà cách mạng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã hội tụ về để bàn bạc việc khởi nghĩa, hoạt động cách mạng như Trần Cao Vân, Thái Phiên, Trần Quý Cáp... Và chính nơi đây đã sinh ra nhà yêu nước, chiến sĩ cách mạng Lê Văn Hiến, với những cống hiến xuất sắc và được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Trưởng ban Tuyên giáo khẳng định, tọa đàm được tổ chức trong thời điểm các cấp, ngành đang tích cực thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua tọa đàm để tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn của nhà yêu nước, người chiến sĩ cách mạng Lê Văn Hiến cho phong trào cách mạng của Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung. Đồng thời, cũng là dịp để học tập và noi theo tấm gương người lãnh đạo tài năng, đức độ, một tấm lòng trung kiên với Đảng, trung thành và tận tụy với nhân dân.

Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để chung tay cùng thành phố, đất nước phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những

biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. "Học tập và tiếp nối những thành quả mà đồng chí Lê Văn Hiến để lại, chúng ta nguyện một lòng đoàn kết, quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại", ông Đoàn Ngọc Hùng Anh khẳng định.

Theo Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng, cán bộ đảng viên, nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tự hào về đồng chí Lê Văn Hiến - người con quê hương Ngũ Hành Sơn, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu thuộc thế hệ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo tài đức của Đảng và nhân dân. Noi gương đồng chí Lê Văn Hiến, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Ngũ Hành Sơn tiếp tục học tập tấm gương đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tư duy sáng tạo của đồng chí. Đặc biệt, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chương trình công tác trọng tâm, quyết liệt thực hiện những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Ngũ Hành Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thay mặt gia đình ông Lê Văn Hiến, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Điền cảm ơn lãnh đạo thành phố, địa phương tổ chức tọa đàm đúng dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông Lê Văn Hiến trên chính mảnh đất quê hương. Đặc biệt, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã góp phần khắc họa đầy đủ, rõ nét, phân tích thấu đáo về thân thế, sự nghiệp của nhà cách mạng Lê Văn Hiến.

NGỌC PHÚ

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở

(TIẾP THEO TRANG 1)

thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại theo quy định; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách. Đồng thời, quán triệt công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nhà trường; thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công tác chuyên môn; quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, viên chức.

Chánh Thanh tra thành phố Phan Thanh Long đánh giá cao các những kết quả đạt được của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đề nghị tiếp tục thực hiện tốt tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại; tăng tầm công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, rà soát các quy chế, quy định để bổ sung, ban hành cập nhật những quy định mới; đẩy mạnh triển khai Chỉ thị

số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay; tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

XUÂN HẬU

Chính trị

Dân vận khéo góp sức giúp nông dân ổn định đời sống

Công tác dân vận khéo thực hiện xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho hội viên nông dân khó khăn đang được các cấp hội nông dân triển khai hiệu quả, góp phần giúp nhiều gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế, "an cư, lạc nghiệp".

Mang niềm ấm đến người dân nghèo

Sau hơn 3 tuần sửa chữa, đầu tháng 7-2024, căn nhà ông Trần Ngọc Nam (SN 1972, thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) được khánh thành với sự chung vui của gia đình và chính quyền địa phương. Trước đây, căn nhà cấp 4 của ông xây dựng 30 năm về trước xuống cấp; mái tôn rỉ sét, cả gỗ bị mối đục, sơn tường bong tróc... Gia đình ông thuộc hộ nghèo, mẹ già, con và vợ bị ung thư. Nhằm giúp đỡ gia đình, Hội Nông dân huyện Hòa Vang tặng ông Nam 25 triệu đồng để sửa chữa nhà. Cùng với số tiền trên, ông Nam vay mượn thêm người thân 60 triệu đồng để thay toàn bộ xà gỗ bằng sắt, lợp tôn, quét sơn... Ngày khánh thành nhà, ông được các hội, đoàn thể, doanh nghiệp tặng nệm, quạt, đồ gia dụng.

Tương tự, năm 2023, ông Nguyễn Bá Nhân (SN 1972, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) được Hội Nông dân huyện Hòa Vang tặng 25 triệu đồng sửa chữa nhà. Trước đây, ông Nhân tích cực tham gia phong trào nông dân nhưng do bị tai biến nên vận động khá khó khăn. Căn nhà ông xây dựng cách đây gần 40 năm bị hư hỏng; mùa mưa bão, chính quyền địa phương thường xuyên đi dời gia đình ông đến nơi trú ẩn an toàn. Sau khi nhận hỗ trợ, gia đình ông vay mượn từ người thân làm lại nhà,



Hội Nông dân phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) trích 40 triệu đồng từ nguồn quỹ mô hình "100 ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo, khó khăn" tặng ông Huỳnh Nguyên Nghĩa (thứ hai, bên phải sang) để xây mới nhà.

đổ một mẻ lũng bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Đây là hai trong số những căn nhà được Hội Nông dân huyện Hòa Vang hỗ trợ kinh phí sửa chữa hàng năm theo mô hình "Nông dân Hòa Vang chi tiêu tiết kiệm giúp đỡ hội viên nông dân nghèo, khó khăn" triển khai năm 2016 đến nay. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang Nguyễn Thị Vân cho biết, thực hiện mô hình trên, mỗi năm, hội tặng 25 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo; đồng thời, vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp tặng các trang thiết bị thiết yếu cho người dân. Từ năm 2016 đến nay, hội hỗ trợ sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 250 triệu đồng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình trên nhằm giúp nông dân nghèo trên địa bàn có điều kiện sửa chữa nhà, ổn định đời sống. Đồng thời, thể hiện vai trò của hội trong việc chăm lo, đồng hành, giúp đỡ hội viên khó khăn trên địa bàn", bà Vân chia sẻ.

Hội viên nông dân tiết kiệm vì người nghèo

Trong khi đó, Hội Nông dân quận Cẩm Lệ đang triển khai hiệu quả mô hình "100 ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo" nhằm kêu gọi cán bộ, hội viên ủng hộ để tặng kinh phí sửa chữa nhà, tặng sổ tiết kiệm, học bổng và nhiều hoạt động an sinh xã hội cho người nghèo, gia đình có công cách mạng trên địa bàn. Chị Trương Thị Hạnh Dung (SN 1973, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) được Hội Nông dân phường Hòa Thọ Đông tặng 1 máy làm hương trị giá 15 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ trên để phát triển kinh tế. Chị Dung thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi 2 con nhỏ. Trước đây, chị Dung từng học nghề làm hương, vì vậy, việc được hỗ trợ máy làm hương đã tạo việc làm ổn định, giúp chị có điều kiện lo cho gia đình.

Hội Nông dân phường Hòa Xuân là

một trong những đơn vị triển khai hiệu quả mô hình trên, từ năm 2023 đến nay đã tặng 50 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà cho 2 hội viên nông dân trên địa bàn. Cụ thể, ông Huỳnh Nguyên Nghĩa (40 tuổi, phường Hòa Xuân) được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà; bà Võ Thị Thu Vân (46 tuổi, phường Hòa Xuân) được hỗ trợ 10 triệu đồng sửa chữa nhà. Đây là hai hội viên khó khăn, nhà xuống cấp, hư hỏng đã lâu nhưng chưa có kinh phí sửa chữa. Ngoài ra, hội còn trích tiền từ mô hình trên tặng quà cho hội viên nông dân khó khăn, gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết. Theo Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ Hứa Thị Thủy Phương, mô hình "100 ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo, khó khăn" được Quận hội triển khai từ năm 2018 đến nay, nhận được 1,67 tỷ đồng từ sự ủng hộ, đóng góp của cán bộ, hội viên. Từ nguồn kinh phí trên, hội hỗ trợ sửa chữa 14 ngôi nhà, trao sinh kế, sổ tiết kiệm, học bổng cho hội viên nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết cho biết, căn cứ vào tình hình, điều kiện của từng địa phương, các cấp hội nông dân thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, công tác hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà, tặng sinh kế cho hội viên khó khăn là một trong những điểm nhấn, tạo động lực để người dân thoát nghèo, vươn lên ổn định đời sống; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong công tác đồng hành, chăm lo cho hội viên. Thành hội chỉ đạo các cơ sở hội duy trì hiệu quả các mô hình dân vận khéo đang thực hiện; đồng thời, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, hiện vật, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân khó khăn.

NGỌC QUỐC

Người dân chung sức thực hiện "Đường cờ Tổ quốc"

Vào dịp lễ, Tết, các tuyến đường của thành phố rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, tạo không khí phấn khởi. Mô hình "Đường cờ Tổ quốc" được triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức người dân về việc treo cờ Tổ quốc, xây dựng lối sống văn minh và làm đẹp cảnh quan đô thị.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), vừa qua Hội Nông dân phường Xuân Hà, quận Thanh Khê hoàn thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại đường Xuân Đán 1 và Xuân Đán 2 thuộc khu dân cư Xuân Đán 3. Ông Nguyễn Quang Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, công trình "Đường cờ Tổ quốc" do các chi hội nông dân đứng ra vận động nhân dân đóng góp, ban đầu Chi hội Nông dân Xuân Đán 3 làm điểm. Các chi hội nông dân khác cũng lên kế hoạch làm đường cờ dọc tuyến đường sắt dài 1,5km.

Không chỉ ở Xuân Hà, mô hình này đã nhân rộng tại các phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Hòa Khê với việc vận động nhân dân làm đường cờ trên hàng chục tuyến đường tại khu dân cư. Hiện nay, "Đường cờ Tổ quốc" được thực hiện chủ yếu trên các tuyến đường ít nhân dân, phía ngoài các công sở, trường học. Kinh phí thực hiện đường cờ phần lớn do mặt trận, các hội, đoàn thể vận động nhân dân. Riêng trên địa bàn quận Thanh Khê có 20 tuyến "Đường cờ Tổ quốc" do Thành đoàn đầu tư. Thông qua CLB Cán bộ trẻ thành phố, Báo Người Lao động tặng 2.000 lá cờ để thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Theo đó, 1.500 lá cờ Tổ quốc đã được treo tại Khu di tích cấp quốc gia Nghĩa Trung

HIẾN LƯƠNG

Hỗ trợ nguồn vốn để các dự án động lực sớm đi vào hoạt động

Với vai trò trợ lực nguồn vốn cho các dự án động lực phục vụ cộng đồng, đầu tư sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp để đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Hưởng tới sản xuất xanh hóa cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN - đơn vị chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu) đang triển khai dự án Nhà máy xử lý nước thải KCN Liên Chiểu - giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng; công suất 2.000m³/ngày đêm tại Lô C3-3, KCN Liên Chiểu. Trong đó, nguồn vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển chiếm 70% tổng mức đầu tư và đang giải ngân đạt 22,45% tổng vốn vay.



Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Liên Chiểu - giai đoạn 2 của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng dự kiến vận hành từ tháng 10-2024. Ảnh: M.Q

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc SDN thông tin, Nhà máy xử lý nước thải KCN Liên Chiểu được phê duyệt công suất tối đa 4.000m³/ngày đêm, trong khi đó SDN mới chỉ vận hành nhà máy giai đoạn 1 với công suất 1.000m³/ngày đêm. Công suất xử lý nước thải này không đáp ứng đủ nhu cầu của KCN Liên Chiểu khi tỷ lệ doanh nghiệp lấp đầy tăng thêm qua các năm. Vì vậy, việc dự kiến vận hành Nhà máy xử lý nước thải KCN Liên Chiểu - giai đoạn 2 vào tháng 10-2024 sẽ bảo đảm công suất tiếp nhận và xử lý nước thải đầy đủ cho tất cả các doanh nghiệp trong KCN. Bên cạnh đó, SDN có thể cung cấp dịch vụ xử lý nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28-12-2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Điều này cũng giúp KCN có khả năng thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng lớn về vốn và kỹ thuật cao, nhất là các doanh nghiệp thuộc các nước phát triển. Việc triển khai dự án tạo việc làm cho 20 người lao động, giải quyết tốt nguồn lao động tại chỗ, tạo nguồn thu ngân sách địa phương.

“Đến nay, công ty đã vay tại Quỹ Đầu tư phát triển hơn 49 tỷ đồng cho 4 dự án: Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Khánh mở rộng - giai đoạn 1 và 2 vào năm 2018 và 2024; 2 dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng lò D4-D5 năm 2021. Theo thống kê, nguồn vốn vay tại Quỹ Đầu tư phát triển chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư, góp phần quan trọng vào triển khai và vận hành dự án. Qua đó giúp SDN có thể mở rộng sản xuất, cải thiện được cơ sở hạ tầng và

đẩy mạnh năng lực kinh doanh. Các chiến lược dài hạn được triển khai tốt hơn và có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư vào KCN. Lãi suất cho vay ổn định 6,5%/năm với thời gian dài giúp công ty giảm gánh nặng tài chính trong giai đoạn đầu hoạt động”, ông Hồ nói.

Vào tháng 5-2024, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Công ty CP Dược Danapha ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao với tổng vốn là 80 tỷ đồng. Theo đó, dự án tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với diện tích hơn 3.000m² nay cơ bản hoàn thành các hạng mục chính của công trình. Dự án khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ là nơi sản xuất hiện đại, có tính tự động hóa cao, dây chuyền sản xuất khép kín, trang thiết bị đồng bộ với tất cả 100% máy móc mới được nhập

khẩu từ nhà sản xuất thiết bị được có uy tín ở châu Âu, đáp ứng “Thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn của châu Âu (EU-GMP)” trên địa bàn thành phố. Từ đó, góp phần tạo ra sản phẩm ngành dược với công nghệ nano an toàn, hiệu quả và đạt chất lượng, bảo đảm cung cấp phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân trong nước cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện nay, Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có lĩnh vực đầu tư được xem xét hỗ trợ lãi suất là: “Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế”. Theo đó mức lãi suất hỗ trợ theo nghị định là 3%/năm và thời gian hỗ trợ không quá 5 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng cho biết, quỹ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn vay cho các dự án động lực của thành phố để góp phần rút ngắn thời gian thi công, lắp đặt thiết bị để đưa dự án đi vào khai thác theo kế hoạch đã đề ra. Trong 6 tháng năm 2024, quỹ đã xúc tiến 17 dự án với tổng nhu cầu vay là 202,5 tỷ đồng, trong đó Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đã phê duyệt cho vay 14 dự án với giá trị 153,6 tỷ đồng. Thời gian tới, quỹ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố. Đồng thời quỹ đang nghiên cứu để xuất hiện chính sách lãi suất cho vay, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh.

MAI QUẾ

Thu hút nguồn lực kiều bào đóng góp vào sự phát triển thành phố Đà Nẵng

Ngày 12-9, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Đà Nẵng khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của hội thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; phát huy vai trò là cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường nhiều hình thức động viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

và tuyên truyền về tình hình trong nước, thành phố, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến kiều bào. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đề nghị hội giới thiệu những trí thức kiều bào có trình độ chuyên môn cao, có điều kiện kinh tế về đầu tư và tham gia xây dựng phát triển thành phố.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Đà Nẵng khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 31 ủy viên. Bà Lê Thị Thái Thanh, Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng, được bầu giữ chức chủ tịch hội.

T.PHƯƠNG

Thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em

Ngày 12-9, đến thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Trường Chuyên biệt Tư thực Thanh Tâm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung gửi lời chúc mừng Trung thu ấm áp, hạnh phúc đến toàn thể học sinh; chúc các em luôn mạnh khỏe, tươi vui, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và biểu dương

sự tâm huyết, cố gắng của nữ tư quản lý và toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc dạy dỗ, dìu dắt, đồng hành cùng học sinh khiếm khuyết. Được biết, Trường Chuyên biệt Tư thực Thanh Tâm hiện có 253 học sinh khuyết tật khối giáo dục và 38 thanh-thiếu niên khối hướng nghiệp - đào tạo nghề. Các em thuộc các dạng tật: bại liệt, bại não, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, khiếm thính.

LAM PHƯƠNG

Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Ngày 12-9, Hội Chữ thập đỏ thành phố có công văn gửi các đơn vị, địa phương về việc hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức điểm tiếp nhận, mở tài khoản tiếp nhận, vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia hỗ trợ trực tiếp người dân những vùng bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian từ

ngày đến hết ngày 10-10. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ hàng hóa gửi về Hội Chữ thập đỏ thành phố, địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu). Các hàng hóa ưu tiên như: thực phẩm, thuốc men, trang phục, đồ bảo hộ... Các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thành phố ủng hộ tiền mặt qua số tài khoản của Hội Chữ thập đỏ thành phố: 040123478969, Ngân hàng Sacombank với nội dung “Baos03”.

THIÊN DUYÊN

Kinh tế

Đưa du lịch golf Đà Nẵng vươn tầm quốc tế

Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024 vừa kết thúc vào cuối tháng 8 bằng chiến thắng của golfer người Ấn Độ, qua đó đã tạo ấn tượng mạnh trong giới chơi golf. Sau 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024) đăng cai và tổ chức thành công Giải BRG Open Golf Championship Danang, Đà Nẵng đang dần định vị, trở thành một trong những điểm đến về du lịch golf hàng đầu, góp phần phát triển du lịch chất lượng cao theo định hướng đã đề ra.



Đại diện các doanh nghiệp lõi hành quốc tế đánh giá cao hệ thống sân golf của Đà Nẵng trong việc phát triển, thu hút loại hình khách du lịch này. Ảnh: THU HÃ

Giải đấu BRG Open Golf Championship Danang thuộc hệ thống Giải Golf Phát triển châu Á (Asian Development Tour - ADT) quy tụ hầu hết các gương mặt đang dẫn đầu Bảng xếp hạng tiền thưởng của ADT. Qua mỗi năm, Giải BRG Open Golf Championship Danang được giới chuyên môn đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, đầy kịch tính và hấp dẫn. Thông tin từ Sở Du lịch, thành phố Đà Nẵng sở hữu 3 sân golf đẳng cấp quốc tế là hệ thống sân Legend Da Nang Golf Resort (gồm 2 sân Nicklaus và Norman), sân Bà Nà Hills Golf Club. Các sân golf có địa hình độc đáo, được thiết kế bởi các golfer huyền thoại giàu kinh nghiệm, gia tăng trải nghiệm cho người chơi nên qua 3 năm tổ chức Giải BRG Open Golf Championship Danang được xem là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá, thu hút khách từ thị trường tiềm năng này.

tốt, vị trí thuận lợi gần sân bay, gần biển... anh tin tưởng Đà Nẵng có thể trở thành một thành phố, một điểm đến du lịch golf tốt trên thế giới. Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam Vũ Nguyên cho rằng sự đa dạng của các sân golf tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung chính là lợi thế lớn để thu hút đồng khách này. Bởi theo ông Nguyễn, khách golf thường đi theo tour và muốn trải nghiệm chơi golf tại nhiều sân khác nhau nên sự đa dạng của các loại sân chính là lý do để thu hút khách du lịch golf quốc tế. Thông qua các mùa Giải BRG Open Golf Championship Danang, du lịch golf Đà Nẵng, miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung đang từng bước được khẳng định. Trung tâm nói riêng và Việt Nam nói chung đang từng bước được khẳng định. Trung tâm nói riêng và Việt Nam nói chung đang từng bước được khẳng định.

Để tăng sự kết nối, hợp tác khách của thị trường khách golf, trong khuôn khổ Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024, thành phố đã đón đoàn famtrip gồm 20 đại diện lõi hành golf quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Singapore đến trải nghiệm dịch vụ du lịch golf và khảo sát các điểm du lịch của Đà Nẵng, Quảng Nam. Ông Wang Tien Bao, Giám đốc Tiếp thị thể thao và Du lịch cao cấp, Công ty Lion Travel (thành viên đoàn famtrip) chia sẻ, các sân golf của Đà Nẵng có vị trí rất thuận lợi, gần sân bay và các điểm chính của thành phố, thuận tiện trong việc đi chuyển. Hạ tầng sân golf có chất lượng cao và bảo trì tốt, chi phí hợp lý, hạ tầng khách sạn cũng rất tốt. Thời gian đến, Lion Travel có kế hoạch kết hợp với Hãng hàng không Starlux (Starlux

Airlines) tổ chức giải golf tại miền Trung Việt Nam với hơn 110 golfers tham dự. “Tôi hy vọng các sân golf có thêm nhiều suất chơi vào các khung giờ khác nhau để tạo thuận lợi cho du khách đến và mong muốn có cơ hội hợp tác với ngành du lịch thành phố để mang lại trải nghiệm golf nhiều hơn cho thị trường khách này trong tương lai”, ông Wang Tien Bao bày tỏ.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga, việc đăng cai thành công Giải BRG Open Golf Championship trong 3 năm liên tiếp, năm sau thành công hơn năm trước, với sự tham gia của nhiều golfer hàng đầu khu vực và nước ngoài đã góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng cũng như Việt Nam hướng đến là điểm đến golf hàng đầu khu vực và thế giới. Ông Ken Kudo, Tổng Giám đốc Giải Golf Phát triển châu Á nhìn nhận, mùa thứ 3 Giải BRG Open Golf Championship Danang đã khép lại thành công. Đà Nẵng đang sở hữu rất nhiều sân golf đẳng cấp, tiêu chuẩn quốc tế cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch cao cấp, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời dành cho các golfer Việt Nam và quốc tế. Đây là cơ sở để Đà Nẵng hướng đến các giải đấu quy mô, chất lượng và hấp dẫn hơn giúp đưa golfer Việt Nam và du lịch Đà Nẵng kết nối với thế giới. Có thể thấy, việc thành phố tổ chức thành công các sự kiện tiếp tục góp phần khẳng định Đà Nẵng là “Điểm đến kết nối với thế giới, lễ hội hàng đầu châu Á”. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong việc phát triển tiềm năng du lịch golf của thành phố trở thành một trong những điểm đến du lịch golf hàng đầu của châu Á và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao theo đúng định hướng đề ra.

THU HÃ

Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam quảng bá du lịch tại Australia

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng nên một điểm đến điều kỳ, đầy sức hấp dẫn, mời du khách khám phá và làm giàu những trải nghiệm.

Tại chương trình, ngành du lịch Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam phối hợp tổ chức chương trình truyền thông, quảng bá, giới thiệu thương hiệu du lịch “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Vietnam Heritage” tới thị trường khách du lịch Australia. Chương trình với sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, đại diện lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 địa phương cùng gần 100 đại diện các doanh nghiệp du lịch của Australia.

miền Trung với đặc trưng riêng cùng làm nên một điểm đến điều kỳ, đầy sức hấp dẫn, mời du khách khám phá và làm giàu những trải nghiệm.

Đại diện 3 địa phương phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho rằng, với kết nối ngày càng thuận lợi từ các đường bay thẳng giữa Australia và Việt Nam, miền Trung Việt Nam được kỳ vọng sẽ là điểm đến du lịch sinh thái bền vững, nghỉ dưỡng biển, MICE và golf yêu thích của du khách Australia. Nếu Thừa Thiên Huế là cơ sở của Việt Nam, có 8 di sản thế giới với hệ thống kiến trúc, thành quách, cung điện, lăng tẩm, đình chùa... mang đậm bản sắc văn hóa thể giới đó thì cố Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Mỗi địa phương

Tại chương trình, ngành du lịch Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch gồm không gian kết nối doanh nghiệp, chiếu phim quảng bá du lịch miền Trung Việt Nam, cung cấp thông tin đường bay thẳng kết nối Australia - Việt Nam, các sản phẩm dịch vụ du lịch và tổ chức tọa đàm về tăng trưởng trao đổi khách giữa Australia và miền Trung Việt Nam. Tại đây, 27 doanh nghiệp đồng hành chương trình đã trực tiếp giới thiệu đến các đối tác Australia những sản phẩm du lịch mới, phù hợp thị hiếu và nhu cầu của du khách Úc, mang đến cái nhìn toàn diện và cập nhật về những dịch vụ, trải nghiệm mới dành cho du khách đến Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Ngay sau chương trình giới thiệu du lịch tại Melbourne, ngành du lịch 3 địa phương tổ chức chương trình “Hành trình di sản” tại hội thảo xúc tiến đầu tư - du lịch Đà Nẵng tại Sydney để giới thiệu du lịch và kết nối các đối tác doanh nghiệp của 3 địa phương và Australia. Được biết, Australia hiện nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế của miền Trung Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách Australia lưu trú tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đạt 165.000 lượt, gần 59% tổng số lượt khách Australia tại Việt Nam.

NHẬT HẠ

TIN VẤN

● **Bộ Xây dựng** về ban hành công văn hướng dẫn các địa phương về việc công chứng chủ đầu tư để bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư cho ban quản trị. Theo đó, chủ đầu tư và ban quản trị có trách nhiệm làm thủ tục quyết toán số liệu kinh phí bảo trì trước khi thực hiện việc chuyển giao kinh phí theo quy định tại khoản 6, Điều 36 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD

của Bộ Xây dựng, Trường hợp giữa chủ đầu tư và ban quản trị chưa thống nhất kỹ biên bản xác định phân diện tích, sở hữu chung của nhà chung cư, ban quản trị cần có quy định tại khoản 1, Điều 109 của Luật Nhà ở; khoản 6 và 7, Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có nội dung yêu cầu UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư để bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị.

HOÀNG HIỆP

Nhiều hộ dân ở xã Hòa Ninh thiếu nước sạch sinh hoạt

Nắng nóng kéo dài khiến khe suối khô cạn, hàng trăm hộ dân ở các thôn của xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) thường xuyên thiếu nước sạch sinh hoạt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngày có, ngày không

Ghi nhận ở thôn 1, thôn 5, thôn Hòa Trung và tổ 3 thôn Mỹ Sơn cho thấy, mặc dù hơn 10 năm trước, Xi nghiệp Cấp nước Liên Chiểu - Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã lắp đặt đường ống nước để cung cấp nước sạch cho người dân nhưng mỗi khi vào mùa nắng, các thôn này luôn trong tình trạng thiếu nước sạch để sử dụng. Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng thôn Hòa Trung cho biết, dù toàn thôn đã được lắp đặt đường ống dẫn nước sạch nhưng toàn bộ 227 hộ dân trong thôn phải dùng nước giếng khoan, giếng đào, hoặc hứng nước mưa dùng trong những ngày thiếu nước sạch.



Ông Lê Duy Bảy, tổ 1 thôn Hòa Trung kiểm tra máy bơm nước giếng khoan vì lo mất nước mùa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Còn theo ông Lê Duy Bảy, tổ 1 thôn Hòa Trung, ở đây nhà nào cũng phải khoan giếng, đào giếng hoặc xây bể hứng nước mưa, bởi nguồn nước sạch ở đây thất thường, ngày có, ngày không. Có những năm nắng nóng kéo dài, nước máy mất cả nửa tháng trời nên người dân buộc phải sử dụng nước giếng khoan dù bị nhiễm phen nặng 6... Nếu như mấy thôn khác nước ngày có, ngày không thì 100% hộ dân ở thôn 5 của xã Hòa Ninh không có nước sạch để sử dụng. Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng thôn 5 cho rằng, hệ thống đường ống cung cấp nước khô rang từ khi lắp đặt 10 năm qua. Sở dĩ ở các thôn Hòa Trung, thôn 1, thôn 5 và một phần của thôn Mỹ Sơn thiếu nước là do địa bàn thôn giáp chân núi Bà Nà, địa hình dốc, đất đai khô cằn, sỏi đá, rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt vì xa sông, suối.

Đầu tư tuyến ống, cải tạo trạm bơm tăng áp

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Hòa Ninh, qua ý kiến phản ánh của người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri, UBND xã đã rà soát, khu vực thôn 1 với 124 hộ dân, 415 nhân khẩu; thôn Hòa Trung 227 hộ dân, 850 nhân khẩu; thôn 5 có 110 hộ dân, 405 nhân khẩu và tổ 3 thôn Mỹ Sơn thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa nắng. UBND xã Hòa Ninh đề nghị Xi nghiệp Cấp nước Liên Chiểu lắp đặt thêm các trạm bơm tăng áp suất nước để đẩy nước vào hệ thống đường ống dẫn nước vào các thôn 1, thôn 5, thôn Hòa Trung, thôn Mỹ Sơn để nhân dân sử dụng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Văn Tồn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, ngày 20-3-2024, UBND huyện có công văn gửi Dawaco liên quan đến khiến nghị

cử tri và đề nghị cung cấp thông tin, danh mục đầu tư hệ thống nước sạch trên địa bàn huyện. Theo đó, đến ngày 9-4-2024, Dawaco có công văn trả lời các kiến nghị cử tri và cung cấp thông tin, danh mục đầu tư hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tại công văn, Dawaco cho rằng, do khu vực này nằm ở vị trí bất lợi và có địa hình cao cho nên việc cấp nước hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào công suất cấp nước của trạm bơm tăng áp DT602, trạm cấp nước Khe Lạnh và các cụm bơm tăng áp nhỏ dọc tuyến để tăng cường cấp nước cho các khu vực cuối nguồn. Mặt khác, nhu cầu sử dụng nước của người dân tại các khu vực này ngày càng tăng cao trong khi công suất trạm bơm tăng áp DT602 cung cấp có thời điểm không đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, dẫn đến việc thiếu áp lực cấp nước tại các khu vực cuối nguồn như tổ 1, thôn 5 Hòa Trung, xã Hòa Ninh thời gian vừa qua.

Theo Dawaco, trước mắt đơn vị cải tạo các trạm bơm tăng áp nhỏ để cải thiện tình trạng thiếu nước vào giờ cao điểm. Về lâu dài, công ty đầu tư tuyến ống cấp nước đoạn từ đường tránh Nam Hải Văn đến cầu An Sơn và mở rộng diện tích trạm bơm tăng áp DT602 để thực hiện tăng công suất trạm bơm lên 10.000m³/ngày đồng theo quy hoạch cấp nước được duyệt.

TRỌNG HÙNG

Tăng cường giám sát, phát hiện bệnh sởi

Trước diễn biến bệnh sởi có dấu hiệu tăng mạnh tại nhiều địa phương, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngành y tế và các địa phương triển khai các biện pháp cần thiết. Theo đánh giá, bệnh sởi chưa có dấu hiệu bùng phát, tuy nhiên cần chủ động các biện pháp theo hướng dẫn, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, tiêm chủng theo kế hoạch.



Ngành y tế tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sởi. Ảnh: ĐẠI BÌNH

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh sởi trên cả nước là hơn 1.700 trường hợp, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong số các địa phương ghi nhận bệnh sởi, có 7 tỉnh, thành phố có nguy cơ rất cao; 9 tỉnh, thành phố có nguy cơ trung bình và 40 tỉnh, thành phố có nguy cơ thấp. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp, qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Những nơi tập trung đông người như nơi công cộng, trường học... có nguy cơ rất cao lây lan dịch sởi. Tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh, có thể cắt được sự lây truyền bệnh khi tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đạt trên 95%.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết, theo kết quả đánh giá định lượng bộ công cụ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì quy mô toàn thành phố là nguy cơ thấp; năng lực đánh giá và quản lý các đối tượng tiêm chủng, giám sát và phát hiện sớm ca bệnh đều đạt. Tuy nhiên, năng lực đáp ứng nhanh chưa đạt, do hiện nay các thủ tục liên quan đến mua sắm gặp nhiều khó khăn, điều này ảnh hưởng đến tính sẵn sàng đáp ứng về số lượng đối với các vật tư, hóa chất phòng, chống dịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Hóa, Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng, sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus sởi gây ra. Bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và sau đó lây lan khắp cơ thể, bệnh có thể gây các biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng của trẻ. Các triệu chứng bao gồm sốt cao, ho, sổ mũi và phát ban khắp cơ thể. Tiêm vắc-xin là cách

tốt nhất để ngăn ngừa mắc bệnh này. "Covid-19 làm ảnh hưởng tới nỗ lực giám sát các bệnh truyền nhiễm và công tác tiêm chủng nói chung, bệnh sởi nói riêng. Việc gián đoạn cung cấp dịch vụ tiêm chủng và giám ty tế tiêm chủng dẫn tới nguy cơ cao khả năng bùng phát dịch sởi trên toàn cầu và đặc biệt trẻ em chưa được tiêm chủng có thể mắc bệnh và tử vong. Do đó cần có các biện pháp can thiệp kịp thời, hiệu quả nhằm ngăn ngừa không để dịch lớn xảy ra. Việc triển khai các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch và tiêm bù, tiêm vét, tiêm bổ sung vắc-xin sởi, sởi - rubella cho nhóm trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ là rất cần thiết", bác sĩ Hóa nhấn mạnh.

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi, ngành y tế xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc-xin cho trẻ trong độ tuổi. Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho tất cả trẻ em thuộc diện cần tiêm chủng. Thực hiện tốt công tác dự trữ, sử dụng hiệu quả vắc-xin được phân bổ cũng như tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, không để xảy ra sai sót của cơ sở y tế trong quá trình tiêm chủng, thực hiện tốt công tác giám sát, xử lý kịp thời nếu có các trường hợp phản ứng sau tiêm. Bác sĩ Hóa cho biết, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh về cách nhận biết và biện pháp phòng chống, các biện pháp nâng cao sức đề kháng cơ thể như ăn uống đủ chất dinh

đường, bổ sung hợp lý các vitamin và khoáng chất. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày. Bảo đảm nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ. Tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. Bên cạnh đó, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng; thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường.

Trước diễn biến bệnh sởi phức tạp trên phạm vi cả nước, UBND thành phố vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương chủ động tăng cường, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn thành phố. Sở Y tế và chính quyền địa phương các cấp tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; chủ động giám sát, phát hiện sớm, cách ly điều trị, phòng chống lây nhiễm, xử lý ổ dịch kịp thời; thường xuyên đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; chủ động phối hợp các địa phương lân cận để chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn.

ĐẠI BÌNH

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO

Ông **Trần Xuân Thọ**, trú tại: K27/2 đường 3 Tháng 2 phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Có nộp hồ sơ tại UBND phường Thuận Phước báo mất giấy tờ và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất của ông Trần Quế (c) và bà Nguyễn Thị Bốn (c) có địa chỉ K27/2 đường 3 Tháng 2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tài sản báo mất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 781207 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 25-1-2018 cho thửa đất số 70, tờ bản đồ 26 của ông Trần Quế (c) và bà Nguyễn Thị Bốn (c) có địa chỉ K27/2 đường 3 Tháng 2 phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

UBND phường Thuận Phước thông báo cho các tổ chức, cá nhân và các ngân hàng đóng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nếu ông Trần Quế (c) và bà Nguyễn Thị Bốn (c) hoặc gia đình ông có cầm cố, thế chấp hoặc dưới các hình thức khác đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên thì liên hệ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng tại quận Hải Châu (270 Trần Phú) hoặc UBND phường Thuận Phước (88 Đống Đa) để được giải quyết. Thông báo này được niêm yết công khai tại UBND phường Thuận Phước. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, mọi khiếu nại của các ngân hàng, tổ chức, cá nhân UBND phường Thuận Phước sẽ không chịu trách nhiệm.

THÔNG BÁO

Ông **Nguyễn Anh Huy** và bà **Nguyễn Thị Tuyết Thu**, thường trú: K98/15 Nguyễn Duy Huệ, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng có đến UBND phường nộp đơn báo mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Nguyễn Anh Huy và bà Nguyễn Thị Tuyết Thu số phát hành BG DK349549, số vào sổ VP00052 do Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng cấp ngày 6-9-2023 cho nhà và đất tại thửa đất số 325, tờ bản đồ số 19, địa chỉ tại K98/15 Nguyễn Duy Huệ, tổ 48, phường An Hải Đông, quận

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Căn cứ khoản 2, Điều 77, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Nay UBND phường An Hải Đông tiến hành niêm yết thông báo về việc báo mất bản chính giấy chứng nhận nói trên. Thông báo này được công khai trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ra thông báo. Người không đồng ý với nội dung trên đây thì gửi đơn đến UBND phường An Hải Đông để giải quyết, sau thời gian trên sẽ không được xem xét giải quyết.

THÔNG BÁO

Hiện nay bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của ông **Lê Tấn Mạnh (chết)**, bà **Nguyễn Thị Kỳ**, sinh 1956 thuộc thửa đất số: 113, tờ bản đồ số: 13, số vào sổ cấp GCN: CT5211678, CV 09987, địa chỉ số 19 đường Trần Xuân Lê thuộc tổ dân phố số 48, phường Hòa Khê hiện bị thất lạc từ ngày 8 tháng 8 năm 2024 và tờ cam kết với UBND phường của bà Nguyễn Thị Kỳ cùng các con ngày 16-8-2024. Nay bà Nguyễn Thị Kỳ cùng đại diện các con nộp hồ sơ đề

ngộ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ tổ 48 phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sau 30 ngày kể từ ngày 10-9-2024, không có đơn vị, tập thể, cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp thì UBND phường Hòa Khê xét giải quyết lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ trên cho bà Nguyễn Thị Kỳ và ông Lê Tấn Mạnh (chết) đúng theo quy định pháp luật.

THÔNG BÁO

Liên quan đến việc báo mất giấy mua bán viết tay giữa bà **Hồ Thị Thanh** và ông, bà **Phạm Hà - Tạ Thị Thu** tại UBND phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đối với thửa đất số 299, tờ bản đồ số 06; địa chỉ cũ của thửa đất là tổ 42 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nay địa chỉ mới H78/03-K266 Hoàng Diệu, tổ 16 phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Bà Hồ Thị Thanh có đến UBND phường báo mất giấy mua bán viết tay giữa bà Hồ Thị Thanh và ông, bà Phạm Hà - Tạ Thị Thu tại UBND phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đối với thửa đất số 299, tờ bản đồ số 06; địa chỉ cũ của thửa đất là tổ 42 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nay địa chỉ mới H78/03-K266 Hoàng Diệu, tổ 16 phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nay địa chỉ mới H78/03-K266 Hoàng Diệu, tổ 16 phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tin, nếu tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp về việc báo mất giấy mua bán viết tay giữa bà Hồ Thị Thanh và ông, bà Phạm Hà - Tạ Thị Thu tại UBND phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đối với thửa đất số 299, tờ bản đồ số 06; địa chỉ cũ của thửa đất là tổ 42 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nay địa chỉ mới H78/03-K266 Hoàng Diệu, tổ 16 phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thì liên hệ UBND phường Nam Dương (199 Hoàng Diệu, Đà Nẵng) để xem xét giải quyết. Sau thời gian đăng tin, nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp thì UBND phường Nam Dương tiến hành lập thủ tục giải quyết theo quy định.

THÔNG BÁO

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:
1. Số lượng cần tuyển: 30 người
2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 7 vị trí
- Bác sĩ (hạng III): 18 người (16 Bác sĩ đa khoa, 1 Bác sĩ Răng hàm mặt, 1 Bác sĩ Y học cổ truyền)
- Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): 5 người
- Dược hạng IV: 1 người
- Dân số viên hạng III: 2 người
- Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực: 2 người
- Chuyên viên về Hành chính - Văn phòng: 1 người
- Công nghệ thông tin hạng III: 1 người
3. Hình thức: Xét tuyển
4. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13-9-2024 đến hết ngày 14-10-2024 (trừ thứ Bảy,

Chủ nhật)
5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (582 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Số điện thoại: 0236.3968107.
Mọi thông tin chi tiết xem tại Kế hoạch xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2024 được đăng trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tại địa chỉ website: <https://ttypganhson.danang.vn/> hoặc liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, địa chỉ: 582 đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3968107 để biết thêm chi tiết.

TIN BUỒN

Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Ông **Trần Văn Quang**, sinh năm: 1929.
Quê quán: Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Thường trú tại: Số nhà 20 đường Ung Văn Khiêm, tổ dân phố số 8, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ông đã từ trần vào lúc 12 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, hưởng thọ: 96 tuổi.
Lễ viếng từ lúc 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2024 tại nhà riêng: Số 20 đường Ung Văn Khiêm, tổ dân phố số 8, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 16 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2024.
Di quan lúc 7 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2024. An táng tại Nghĩa trang Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Khắc phục những khó khăn khi cho con bú như thế nào?

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo cho sự phát triển của trẻ, thế nhưng quá trình cho con bú đôi khi gặp khó khăn khiến bé bỏ bú và bà mẹ chán nản, dẫn đến bé bị cai sữa sớm. Một số khó khăn trong quá trình cho con bú mà bà mẹ có thể sẽ gặp phải và cách vượt qua nó dưới đây sẽ giúp việc cho con bú trở nên dễ dàng hơn.
Không đủ sữa: Nhiều bà mẹ thấy mình không đủ sữa cho con bú, bé bỏ bú vì mẹ ít sữa khiến việc nuôi con gặp khó khăn, bà mẹ bị stress. Muốn tạo được nhiều sữa, mẹ cần cho con bú sớm ngay sau khi sinh, cho trẻ bú nhiều lần, bú đúng cách để kích thích phản xạ tiết sữa và phun sữa. Nên cho trẻ bú nhiều vào ban đêm cũng là một cách để tăng cường sự tạo sữa. Nếu mẹ phải đi làm, không có điều kiện cho con bú

thường xuyên thì bà mẹ phải vắt sữa thường xuyên để không có giá trị, ngay sau khi đi ngủ giúp bà mẹ tin tưởng rằng, trẻ bú từ vú chứ không phải từ núm vú, giúp bà mẹ cho con bú đúng, cố gắng cho trẻ bú ở những tư thế khác nhau. Có thể làm cho núm vú dài ra bằng cách sử dụng bơm hút đầu vú ra.
Tắc ống dẫn sữa và viêm vú: Khi ống dẫn sữa bị tắc làm sữa bị ứ đọng gây ra viêm vú. Trước hết phải cải thiện sự lưu thông ở ống dẫn sữa sau đó tìm nguyên nhân để giải quyết. Nếu sau 24 giờ các triệu chứng không giảm thì phải điều trị thêm bằng thuốc kháng sinh, giảm đau và nghỉ ngơi hoàn toàn.
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. ĐÀ NẴNG

Núm vú bị tụt vào trong: Xứ trí trước để thường không có giá trị, ngay sau khi đi ngủ giúp bà mẹ tin tưởng rằng, trẻ bú từ vú chứ không phải từ núm vú, giúp bà mẹ cho con bú đúng, cố gắng cho trẻ bú ở những tư thế khác nhau. Có thể làm cho núm vú dài ra bằng cách sử dụng bơm hút đầu vú ra.
Lượng sữa ít: Nguyên nhân thường do không cho trẻ bú sớm, bú thường xuyên, nắm bắt vú sai, hạn chế thời gian mỗi bữa bú. Do đó phải cho trẻ bú thường xuyên, nếu trẻ không bú được thì phải vắt sữa bằng tay hoặc dùng bơm hút sữa. Trước khi cho bú dùng gạc ấm đắp lên vú, sau khi cho bú thì dùng gạc lạnh để giảm đau.

Đầu tư, củng cố mạng lưới y tế

Các công trình y tế trên địa bàn thành phố đang được đầu tư, nâng cấp, mở rộng theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt. Ngoài những dự án bệnh viện tuyến trên do UBND làm chủ đầu tư, các công trình y tế cơ sở do Sở Y tế làm chủ đầu tư cũng đang từng bước thay áo mới, tạo nên sự phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở tất cả các tuyến, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Nâng cấp, đầu tư cơ sở y tế góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. TRONG ẢNH: Người dân khám, điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: PHAN CHUNG

Từ năm 2019, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 266/NQ-HĐND về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cân tập trung triển khai từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó có Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Dự án Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2 có tổng diện tích đất quy hoạch 211.645m², gồm các hạng mục Trung tâm Y học Nhiệt đới 600 giường; Trung tâm Huyết học; Trung tâm Lão khoa và Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đà Nẵng. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự án tập trung đầu tư xây dựng với tổng diện tích sàn 29.970m², gồm khối khám, hành chính, điều trị nội trú (9 tầng), khối kỹ thuật (5 tầng) và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, thoát nước, cấp nước, công viên cây xanh... Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị, chủ đầu tư kiểm soát hành dự án, mới đây đơn vị đã có công văn gửi Sở Y tế thông nhất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y học nhiệt đới thuộc Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện Ban quản lý đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo để

xuất chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang triển khai cùng lúc hai dự án, gồm: dự án Đầu tư xây dựng cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Đây là những dự án được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22-5-2020 với kinh phí hơn 1.578 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hữu Nhật, Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị, song song với việc triển khai, đơn vị tiếp tục tháo gỡ các khó khăn liên quan để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Quá trình thi công hai dự án này gặp nhiều khó khăn. Ban quản lý đã phối hợp với bệnh viện di chuyển

bệnh nhân và thiết bị tại các khoa, phòng chuyên môn để sớm bàn giao mặt bằng thực hiện các hạng mục liên quan. Ngoài ra, đơn vị cũng đã đề nghị UBND thành phố cho phép gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng đối với gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình.

Đối với công trình nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế các quận, huyện, hiện UBND thành phố đang yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (giai đoạn 1); dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang; Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (giai đoạn 2). Mới đây nhất, dự án Nâng cấp cải tạo Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24-3-2023 với tổng mức đầu tư 545,4 tỷ đồng. Bác sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám

đốc phụ trách Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn cho biết, hiện các đơn vị liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Theo dự kiến, vào cuối năm 2024 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2026.

Theo bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế, bên cạnh những công trình y tế do UBND thành phố làm chủ đầu tư, hệ thống y tế cơ sở cũng được Sở Y tế đầu tư nâng cấp, mở rộng theo thẩm quyền. Theo đó, các công trình cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế các phường Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu), xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đang được trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành. Hiện Sở Y tế đang trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế các phường Hòa Hải, Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn); Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu); Phước Mỹ (quận Sơn Trà)... "Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các tuyến là hoàn toàn phù hợp với thực trạng chung hiện nay, góp phần giảm tải, bảo đảm cơ sở vật chất trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Song song đó, ngành y tế vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động tạo tạo, bổ sung cũng như giữ chân nguồn nhân lực ở các tuyến. Việc đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất lẫn yếu tố con người giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu của người dân", bác sĩ Thủy cho biết.

PHAN CHUNG

Cảnh giác chiêu trò đầu tư chứng khoán, đăng ký học cho con trên mạng xã hội

Các đối tượng tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Thực trạng trên, Bộ Công an, Công an thành phố phối hợp các cơ quan quản lý Nhà nước cảnh báo nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân nhận thức chưa đầy đủ hoặc chưa nhận thức được phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, thiếu cảnh giác và ý thức tự bảo vệ bản thân khi hoạt động trên môi trường mạng, nên đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Ngày 16-8, Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) nhận tin báo của chị N.T.T.H (45 tuổi) về việc đầu tháng 7-2024, thông qua mạng xã hội facebook, chị quen một người có tên tài khoản là "Trương Đình Trí". Sau thời gian trò chuyện, tài khoản trên hướng dẫn chị H. tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng. Khi vào trang web, chị H. được đối tượng đề nghị tạo tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn trên web để nạp tiền. Tin tưởng vào lời "hứa hẹn" đầu tư chứng khoán sẽ sinh lời nhiều, chị H. thực hiện 15 lần nộp với tổng số tiền hơn 672 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán. Sau khi nhập lệnh rút số tiền trên nhưng đều thất bại, chị H. mới vỡ lẽ mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố), thủ đoạn của các đối tượng tội phạm là tạo lập ra các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... sau đó sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn như cam kết có lãi, lợi nhuận cao, kiếm tiền dễ dàng khi không ít nạn nhân sập bẫy, mất tiền. Hầu hết nạn nhân khi tham gia đầu tư đều được tư vấn chi tiết cách thức mở tài khoản, đầu tư các khoản tiền nhỏ để thử và nhận lại khoản lãi suất tương ứng nhằm mục đích đánh vào lòng tham. Sau khi thấy có thể kiếm được tiền từ các sàn này, nạn nhân được mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn và

lấy nhiều lý do hệ thống thanh toán lỗi, nhập sai nội dung giao dịch, sai tài khoản, cơ quan thuế nước ngoài điều tra... để không rút được tiền ra, mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí lẫn tiền lãi ban đầu. Đến khi nạn nhân không còn tiền để nộp tiền vào tài khoản, các đối tượng sẽ khóa tài khoản, cho sập sàn giao dịch và cắt liên lạc.

Trước đó, ngày 15-8, chị D.T.M.T (36 tuổi) đến Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) trình báo vụ việc mình bị lừa đảo khi đăng ký cho con tham gia giải chạy "Kids Run 2024" trên mạng xã hội. Theo đó, 8 giờ 21 cùng ngày, tài khoản facebook "Kids Run 2024" nhắn tin tư vấn cho chị T. đăng ký giải chạy cho con và yêu cầu chị nộp tiền vào số tài khoản, với tổng số tiền 92,7 triệu đồng. Cũng vì mất cảnh giác nên chị T. thực hiện theo yêu cầu mà không để ý. Sau khi triển khai lại, chị T. kiểm tra thì phát hiện bị lừa nên đến trình báo cơ quan công an.

Công an thành phố khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo. Tuyệt đối không vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng mà không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu giả mạo. Trước khi quyết định đầu tư, cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch, đặc biệt là các sản phẩm đầu tư, đặc biệt là các sản phẩm đầu tư dựa trên địa chỉ ảo, không có thật, hoặc giả mạo sản phẩm đầu tư chính thống. Bên cạnh đó, cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó. Ngoài ra, Công an thành phố đề nghị người dân cần tìm hiểu kỹ về các công ty, trung tâm trước khi đăng ký cho mình và người thân tham gia các chương trình qua mạng xã hội. Chỉ chọn các công ty, trung tâm có uy tín, đã kiểm tra, xác thực chính xác thông tin. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và người thân cho các trang web, trang mạng xã hội khi chưa xác định chính xác mức độ uy tín để phòng tránh việc bị lừa đảo cũng như các mục đích xấu khác.

TRÍ DŨNG

Đô thị

Sắp xếp, chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông

Thực trạng mạng lưới cáp viễn thông, thông tin chằng chịt trên cột điện tại nhiều tuyến đường, khu dân cư của thành phố đã làm mất mỹ quan đô thị. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt nhằm sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông đạt hiệu quả cao nhất.

Tầm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm

Ông Nguyễn Văn Lân (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) bày tỏ: "Tôi rất lo ngại về tình trạng cáp viễn thông, thông tin dính vào nhau "chùm chùm" sát khu dân cư quanh nhà gây nguy hiểm, đặc biệt là thời điểm đang vào mùa mưa như hiện nay. Chúng tôi mong các cơ quan, đơn vị quan tâm đến vấn đề an toàn tính mạng người dân". Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Mỹ (phường Nam Dương, quận Hải Châu) chia sẻ, bà và nhiều người dân ở khu vực từng gặp phải sự cố do dây cáp viễn thông bị đứt, rơi xuống đường, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường. Tuy cơ quan chức năng đã gỡ, bó bột dây cáp lại và treo lên cao để bảo đảm an toàn, nhưng hiện tình trạng này vẫn còn rất nhiều...

Tại quận Hải Châu, trong năm 2023, các đơn vị đã xử lý, chỉnh trang cáp viễn thông, thông tin treo cột điện tại 41 tuyến đường và kiệt, hẻm với tổng chiều dài 13,5km. Ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho rằng: "Công tác chỉnh trang cáp viễn thông treo cột điện, cột viễn thông trên địa bàn đã được các đơn vị thực hiện kịp thời. Tuy nhiên với đặc thù là đô thị cũ, địa phương đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, sớm thực hiện ngầm hóa đồng bộ cáp viễn thông nhằm tạo mỹ quan đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, trên thực tế, các kiệt, hẻm thường cong queo nên các trụ đỡ phải trồng dích dắc "khi bên này, khi bên kia" khiến việc bố cáp hay hạ ngầm cũng gặp rất nhiều khó khăn".

Còn Chủ tịch UBND quận Thanh Khê



Lực lượng chức năng phối hợp chỉnh trang, sắp xếp cáp viễn thông để bảo đảm mỹ quan đô thị. Ảnh: TRẦN TRÚC

Ngầm hóa cáp viễn thông 50 tuyến đường

Theo thống kê, trong giai đoạn từ năm 2021-2023, thành phố đã thực hiện việc chỉnh trang, sắp xếp cáp viễn thông trên 748 tuyến đường, kiệt, hẻm (năm 2021 là 16 tuyến, năm 2022 là 402 tuyến, năm 2023 là 330 tuyến) với tổng chiều dài hơn 228,8km. Về ngầm hóa cáp viễn thông, thành phố đã yêu cầu thực hiện đồng bộ tại các tuyến đường chính như Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Lê Đình Lý, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Thăng Long, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Duy Tân... và thực hiện ngầm hóa khu phố du lịch An Thượng, các tuyến đường mở rộng từ 3,5m lên 5,5m và 7,5m. Đến nay, toàn thành phố đã ngầm hóa cáp viễn thông tại 50 tuyến đường.

Hồ Thuyền cho biết, đặc thù địa phương có rất nhiều kiệt, hẻm trong khu dân cư, do đó người dân thường xuyên phản ánh về tình trạng dây cáp viễn thông chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Thời gian qua, quận đã tích cực phối hợp cùng các bên liên quan tiếp nhận các phản ánh và chỉnh trang kịp thời các vấn đề liên quan đến cáp viễn thông. Mặt khác, để giải quyết hiệu quả thực trạng này, thành phố cần nghiên cứu ngầm hóa triệt để các tuyến đường chính; từ đây sẽ có hạ tầng phù hợp để ngầm hóa các tuyến kiệt, hẻm. Về lâu dài, các doanh nghiệp viễn thông cũng cần áp dụng các công nghệ tiên

tiến trong việc cung cấp các dịch vụ đến người dân, giúp hạn chế tình trạng kéo dây cáp truyền thống như hiện nay.

Đồng bộ nhiều cách làm

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, dịch vụ số (cáp truyền hình) hoàn thành sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông trên 127 đoạn, tuyến đường với tổng chiều dài 47,4km. Đồng thời tiếp nhận và chỉnh trang kịp thời theo ý kiến phản ánh của cư dân tại 332 vị trí, tuyến đường với tổng chiều dài 89,3km. Bên cạnh đó, sở đã xử lý 97 trường

hợp cáp treo sa võng, rối rắm tại các nút giao thông và kiệt, hẻm theo kiến nghị của UBND các địa phương. Về công tác thanh tra và kiểm tra, sở chủ trì kiểm tra việc chấp hành sắp xếp cáp, quy định về treo kéo cáp 60 tuyến đường, đoạn đường, kiệt, hẻm. Qua đó xử phạt vi phạm hành chính 5 doanh nghiệp viễn thông với tổng số tiền 125 triệu đồng. Thống kê từ đầu năm 2024 đến hết tháng 7-2024, các đơn vị đã thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông với tổng khối lượng 30,3km tại 127 vị trí trên toàn địa bàn thành phố.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, công tác chỉnh trang cáp viễn thông treo cột điện, cột viễn thông đã được thực hiện tốt, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cư dân. Tuy nhiên, cáp viễn thông treo cột điện, cột viễn thông của một số tuyến đường, kiệt, hẻm còn néch nhác do việc phát triển cáp thuê bao sai quy định và không thu hồi cáp cũ không còn sử dụng; tình trạng cáp ngoài võng, ngoài bó, băng đường không đúng vị trí còn xảy ra nhiều. Nhiều tuyến đường tuy đã được thành phố nâng cấp mở rộng nhưng vẫn chưa đầu tư ngầm hóa đồng bộ, hạ tầng cột chỉ nằm về bên tuyến đường và thiếu hạ tầng bê tông, hồ ga thuê bao; từ đây dẫn đến trường hợp kéo băng đường tại các tuyến này không thể xử lý vì không có hạ tầng để các nhà mạng treo, neo cáp. Thời gian đến, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công trình ngầm hóa cáp viễn thông, thông tin. Đồng thời phối hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và chuẩn hóa quy trình cụ thể trong việc ngầm hóa, chỉnh trang, thu hồi cáp viễn thông trên địa bàn thành phố. Ngoài ra các cơ quan triển khai rà soát, xử lý các trụ treo cáp xiêu vẹo, có nguy cơ gây mất an toàn; dọn dẹp cáp treo, cáp thừa, phụ kiện treo cáp trên tuyến đường đã ngầm hóa cáp hoàn toàn, cáp treo trên cây xanh, cột điện...

TRẦN TRÚC

Nâng cao nhận thức người dân trong chuyển đổi số

Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao nhận thức số cho mọi người dân. Trong đó, hoạt động chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển mọi mặt về đời sống, kinh tế - xã hội.

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND thành phố đã ban hành nhiều chính sách, hoạt động với mục tiêu đa dạng, chủ động, sáng tạo nhiều hình thức truyền thông, thông tin rộng rãi về chuyển đổi số. Thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cho 100% các quận, huyện, phường, xã (7/7 quận, huyện và 56/56 phường, xã), triển khai tập huấn, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho hơn 18.000 đại biểu là cán bộ, công chức và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Trung tâm Thông tin giám sát và điều hành thông minh đóng vai trò quan trọng trong công tác nâng cao nhận thức cho người dân với việc thường xuyên phổ biến kiến thức pháp luật, tổng hợp đăng tải tin/bài/hình ảnh hoạt động, sự kiện về các nội dung chuyển đổi số tại các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp với tần suất 3-5 tin/bài/tuần; tuyên truyền chuyển đổi số bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động; triển khai 39 lượt báo cáo viên hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng của UBND các quận, huyện, phường, xã mỗi lượt khoảng 120 người tham gia; xây dựng 5 video bản tin chuyển đổi số; duy trì tổng đài và các kênh để hướng dẫn, hỗ trợ về chuyển đổi số...

Xã Hòa Phước đang là địa phương đi đầu về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hòa Vang. Trong những năm qua công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp đã được UBND xã đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện. Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Bùi Quốc Bình cho hay, xã sẽ tiếp tục phát huy "Tổ lưu động hỗ trợ công dân" (mô hình dân vận khéo)

thông qua việc phân công cán bộ trực vào thứ Ba, thứ Năm mỗi tuần tại nhà văn hóa các thôn để hỗ trợ, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; triển khai truyền tải nội dung về chuyển đổi số với nhiều hình thức phong phú như in ảnh về các thông tin, hướng dẫn đăng ký dịch vụ công, nên tăng số lên các lý sự, mốc khóa, quạt giấy... dùng trong hội nghị, sự kiện của xã; đăng tin, bài; tuyên truyền qua các kênh mạng xã hội, zalo... Với cách thực hiện này, chính quyền xã mong muốn từ đó nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp trên địa bàn xã về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Ngọc Thạch cho hay, để nâng cao nhận thức người dân về công tác chuyển đổi số, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện tăng cường triển khai đa dạng các hình thức truyền thông trực quan, chuyển đổi số đến người dân, nhất là cách làm như hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số; phổ biến các mô hình, nhân tố điển hình chuyển đổi số...; kết nối truyền thông tin điện tử của phường/xã với hệ thống tin nhắn, đăng giả giá về sử dụng công nghệ thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến quốc gia; hướng dẫn người dân báo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân khi tham gia trên không gian mạng, thực hiện mua sắm, thanh toán trực tuyến an toàn, tiện lợi, tránh bị lừa đảo mất tiền, gần với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thành phố đang đặt mục tiêu 100% thôn, tổ dân phố, Tổ công nghệ số cộng đồng và để an Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà về kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 cho người dân trên địa bàn...

HẠNH ANH

Vì sao Hamas sẵn sàng ngừng bắn?

Ngày 11-9, Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tái khẳng định sẵn sàng thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza dựa trên đề xuất của Mỹ, bác bỏ mọi điều kiện mới do bất kỳ bên nào đưa ra.

Theo *Tân Hoa xã*, tuyên bố nói trên được đoàn đàm phán của Hamas đưa ra tại cuộc họp với đại diện các quốc gia đóng vai trò trung gian gồm Qatar và Ai Cập tại Doha. Hamas bày tỏ việc duy trì thái độ tích cực và linh hoạt trong việc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Tuyên bố nêu rõ: "Hamas nhấn mạnh sự sẵn sàng thực hiện ngay lập tức một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng chỉ khi thỏa thuận đó dựa trên các đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden, được trình bày vào ngày 31-5 và Nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), cũng như đã thảo thuận được Hamas phê duyệt vào ngày 2-7-2024. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu mới nào và điều kiện tiên quyết mới nào cho thỏa thuận, bất kể bên nào có thể đề xuất". Hamas cũng nhấn mạnh yêu cầu Israel rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Gaza, đồng thời khẳng định việc quản lý dải đất này là công việc nội bộ của Palestine với tầm nhìn đã được thống nhất.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian đang được tiến hành nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Theo *Anadolu Agency*, trong cuộc họp đàm phán với Tổng thống Đức Frank Steinmeier, ngày 11-9, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi châu Âu sử dụng ảnh hưởng của mình để tạo thêm động lực và gây sức ép với các bên liên quan nhằm bảo đảm thỏa thuận để thúc đẩy sự ổn định và giảm bớt đau khổ cho người Palestine ở Gaza.

Mặc dù Ai Cập và Hamas phản đối nhưng Israel vẫn đang duy trì lực lượng tại



Hiện trường cuộc tấn công của Israel vào trường học Urwa tại Trại tị nạn Nuseirat ở Gaza. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Đề xuất của Tổng thống Biden về "lộ trình" hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn một, bắt đầu với lệnh ngừng bắn đầy đủ và toàn diện kéo dài 6 tuần để các lực lượng Israel rút khỏi Gaza và các con tin sẽ được đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine; dần thường Palestine trở về Gaza, trong đó có bắc Gaza, và mỗi ngày có 600 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ của Palestine. Giai đoạn hai, Hamas và Israel sẽ đàm phán điều khoản chấm dứt tình trạng tị nạn. Lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì chừng nào tiến trình đàm phán còn tiếp diễn. Giai đoạn ba sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết lớn dành cho Gaza.

Hành lang Philadelphi - vùng đệm ngừng bắn nhân đạo, dài 14km, rộng 100m ở biên giới Gaza với Ai Cập. Israel cho rằng, sự hiện diện quân sự của nước này ở đây đặc biệt quan trọng cho việc ngăn dòng hàng hóa, vũ khí nhập lậu vào Gaza. Thủ tướng Israel vẫn khẳng định nước này sẽ không từ bỏ cuộc chiến tại Gaza trước khi đạt được mục tiêu để ra là giải cứu toàn bộ các con tin và đánh bại hoàn toàn lực lượng Hamas; đồng thời không xác nhận đề xuất mà Tổng thống Mỹ công bố có phải do Israel đưa ra hay không.

Kể từ tháng 5-2024, thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đề xuất cụ thể với hy vọng giúp chấm dứt xung đột và trả tự do cho tất cả con tin, Hamas liên tục bày tỏ cam kết với điều họ đã nhất trí

trong các cuộc đàm phán đã diễn ra, dựa trên đề xuất của Mỹ và nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Rõ ràng, việc Hamas lần này chấp nhận ngay kế hoạch của Mỹ mà không cần đàm phán thêm cho thấy lực lượng này đánh giá đủ điều kiện và thời gian chín muồi để chấm dứt xung đột với Israel. Mặt khác, theo nghị quyết của LHQ tuyên bố rằng kể từ ngày 10-9, Palestine có một vị trí chính thức tại Đại hội đồng LHQ, dù chưa trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này, nhưng Palestine được hưởng thêm nhiều quyền hạn của các nước thành viên, hay quyền đồng chủ trì các dự thảo nghị quyết của LHQ. Hai yếu tố đó là tín hiệu đáng mừng để Hamas tỏ thái độ sẵn sàng chấm dứt nội chiến khổ của hàng triệu thường dân

Palestine vô tội và từng bước hình thành một nhà nước Palestine thống nhất cùng tồn tại bên cạnh nhà nước Do Thái như thỏa thuận giữa Hamas với Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) mới đây tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong diễn biến đáng chú ý gần đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết sẽ nộp đề xuất ngừng bắn chi tiết trong vài ngày sắp tới để Hamas và Israel thảo luận trong cuộc gặp sắp đến.

Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là việc kết thúc đàm phán để chấm dứt xung đột ở Gaza hiện nằm ở phía Israel. Nếu Israel không đồng ý, nghĩa là kế hoạch ngừng bắn của Mỹ bị phá sản, hay nói cách khác, Mỹ đã thất bại trong việc buộc đồng minh của mình thực hiện theo chính sách Trung Đông của Washington. Điều đó cũng đồng nghĩa Nhà Trắng đang tạo thêm cơ hội cho cử tri Mỹ phản ứng và đảng Cộng hòa có kế hoạch để công kích đảng Dân chủ khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần.

Trong khi đó, trên thực tế chiến sự ở dải Gaza vẫn diễn ra ngày càng phức tạp khi quân đội Israel tiếp tục tấn công làm cho nhiều thường dân Palestine và các nhân viên cứu trợ của LHQ thiệt mạng. Mới đây nhất, ngày 10-9, vụ không kích của Israel nhằm vào khu vực nhân đạo tại thành phố Khan Younis ở nam Gaza khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Tiếp đến, theo *The Guardian*, ngày 11-9, máy bay Israel tập kích trường học ở trại tị nạn Nuseirat, miền trung Gaza, khiến 18 người chết, trong đó có 6 nhân viên cơ quan LHQ về viện trợ Palestine. Trên mạng xã hội X, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lên án vụ tấn công khi nhấn mạnh: "Những gì đang xảy ra ở Gaza là hoàn toàn không thể chấp nhận. Cần dừng ngay các hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế như vậy".

LÊ MINH HÙNG

Thêm nhiều quốc gia cấm học sinh dùng điện thoại trong trường học

Nhiều nước trên thế giới đang ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế sử dụng điện thoại di động tại trường học trong bối cảnh lo ngại về tác động của chúng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.

Khi công nghệ kỹ thuật số trở thành điều luôn hiện hữu trong cuộc sống của giới trẻ, các quốc gia ngày càng quan ngại về việc sử dụng quá mức điện thoại di động, phương tiện truyền thông xã hội và các hình thức truyền thông kỹ thuật số khác. Các nghiên cứu gần đây nêu bật mối liên hệ đáng báo động giữa thời gian sử dụng các thiết bị kỹ thuật số quá mức với những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần và thành tích học tập của trẻ em và thanh-thiếu niên. Theo ANSA, một số quốc gia đang cân nhắc hoặc đã ban hành lệnh cấm và hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ học.

Hy Lạp là nước mới nhất trong số các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) thực hiện lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại di động ở trường học kể từ ngày 11-9, ngày khai giảng năm học mới 2024-2025. Chính phủ Hy Lạp vẫn cho phép học sinh mang điện thoại đến trường nhưng sẽ không được phép sử dụng. Giới chức Hy Lạp cho rằng biện pháp này được nhiều giáo viên và phụ huynh hoan nghênh khi giúp học sinh có điều kiện, cơ hội giao tiếp tốt hơn với giáo viên và bạn học.

Trước đó, hàng loạt quốc gia khác ở châu Âu như Pháp, Hà Lan, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Hy Lạp, Hungary đã thực hiện lệnh cấm sử dụng điện thoại di động tại trường học. Năm học 2024-2025, Chính phủ Pháp thực hiện chương trình thí điểm "ngừng số hóa" cấm sử dụng điện thoại di động tại 180 trường trung học cơ sở mà học sinh độ tuổi 11-15 theo học, trước khi quyết định áp dụng lệnh cấm này trên toàn quốc từ năm 2025. Hiện tại, học sinh trong học cơ sở tại Pháp phải tắt điện thoại. Thử nghiệm này có thể sẽ tiến xa hơn nữa với việc yêu cầu học sinh phải nộp điện thoại khi đến trường. Đây là một phần trong động thái của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm hạn chế trẻ em dành thời gian trước màn hình, điều mà chính phủ lo ngại sẽ kìm hãm sự phát triển của trẻ.

Tương tự, bắt đầu từ năm học mới này, học sinh tiểu học tại Hà Lan bị cấm sử dụng điện thoại di động, đồng hồ thông minh và máy tính bảng tại trường. Từ tháng 1-2025, việc cấm học sinh sử dụng thiết bị thông minh tại trường sẽ được áp dụng với tất cả cấp học toàn quốc. Tại Bỉ, từ năm học 2024-2025, việc sử dụng điện thoại thông minh của học sinh tiểu học và trung học ở các khu vực nói tiếng Pháp của Bỉ và thủ đô Brussels bị cấm. Lệnh cấm áp dụng với hơn 130.000 học sinh tại hơn 370 trường học trong năm nay. Tại Anh, tháng 2-2024, nước này ban hành hướng dẫn mới khuyến khích các trường học toàn quốc cấm sử dụng điện thoại di động suốt cả ngày học, gồm cả giờ giải lao. Các quốc gia khác ở châu Âu như Slovenia, Croatia, Bosnia và Herzegovina cũng đang tìm kiếm phương án để giải quyết lo ngại này, nhưng vẫn chưa ban hành lệnh cấm trên toàn quốc. Thay vào đó, các trường học đang tự giải quyết vấn đề.

Không chỉ châu Âu, nhiều nước châu Á cũng áp dụng lệnh cấm. Theo *China Daily*, Bộ Giáo dục Trung Quốc cấm học sinh tiểu học và trung học mang điện thoại di động đến trường từ năm 2021. Tại Hàn Quốc, theo *Korea Times*, nước này áp dụng chính sách hạn chế sử dụng điện thoại di động trong giờ học, để giảm thiểu sự phân tâm và cải thiện chất lượng giáo dục từ năm 2023. Theo CNA, các trường học tại Singapore cũng đang tăng cường các biện pháp hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh nhằm đảm bảo sức khỏe tâm thần và khơi dậy sự tương tác xã hội của học sinh.

Việc cấm điện thoại trong trường học được bàn luận từ lâu ở nhiều quốc gia, nhưng vẫn các quy định nghiêm ngặt hơn đã được áp dụng. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) trước đó kêu gọi lệnh cấm điện thoại trong trường học trên toàn cầu với lý do chúng có thể làm gián đoạn việc học và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh. Tương tự, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) gần đây khuyến cáo nên sử dụng điện thoại di động hạn chế và có trách nhiệm trong trường học.

NGHIVÂN

Thể thao

Đà Nẵng đăng cai giải bóng ném vô địch quốc gia

Giải bóng ném vô địch quốc gia năm 2024 do Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đang diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, mở cửa tự do cho khán giả vào sân theo dõi, cổ vũ. Với sự góp mặt của các đội đến từ các địa phương có phong trào bóng ném phát triển mạnh trên toàn quốc, giải hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính.

Năm nay, giải quy tụ gần 130 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố gồm 4 đội nam và 4 đội nữ, tranh 2 bộ huy chương ở 2 nội dung. Trong đó, nội dung nam gồm các đội: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Yên Bái, Đà Nẵng; nội dung nữ gồm các đội: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Định và Hà Giang. Ở mỗi nội dung, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó đội đứng thứ nhất gặp đội đứng thứ tư, đội đứng thứ hai gặp đội đứng thứ ba thì đấu bán kết, chung kết.

Sau thành công của những mùa giải trước, năm nay các đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất. Ở nội dung dành cho nữ, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những ứng viên vô địch. Theo vận động viên Nguyễn Thị Nhung (đội bóng ném nữ Thành phố Hồ Chí Minh), trước khi giải khởi tranh 10 ngày, đội đến Đà Nẵng để làm quen điều kiện thời tiết và sân thi đấu. Cơ sở vật chất ở



Các vận động viên tranh tài tại giải. Ảnh: P.N

Cung thể thao Tiên Sơn tốt, ban tổ chức hỗ trợ nhiệt tình. Năm ngoái đội giành quyền vào chung kết nhưng không thể giành chiến thắng. Năm nay, đội sẽ nỗ lực hết mình để giành HCV. Đội tuyển bóng ném nam Đà Nẵng đăng ký 12 vận động viên tham dự, dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Ngọc Việt và Trần Châu Tuấn. Đây là những vận động viên có nhiều năm được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng.

Ở nội dung dành cho nam, đội tuyển bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được đánh giá cao, là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, đội tuyển

bóng ném Đà Nẵng thể hiện sự quyết tâm, hướng đến mục tiêu giành vé vào thi đấu trận chung kết. Những năm qua, bóng ném Đà Nẵng gắn bó thành công tại các giải vô địch quốc gia. Cụ thể, đội vô địch giải bóng ném U18 quốc gia năm 2019 và liên tiếp xếp trong top 3 tại giải vô địch quốc gia từ năm 2018 đến nay. HLV Ngô Ngọc Việt (đội tuyển bóng ném nam Đà Nẵng) thông tin: "Chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia năm nay, đội tập luyện thường xuyên tại khuôn viên CLB bơi lội thành phố. Ngoài giải đấu này, hàng năm các vận động viên được tạo điều kiện dự các giải thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng ném Việt Nam gồm:

giải vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch các CLB quốc gia và giải vô địch bãi biển quốc gia. Ngoài ra, đội tuyển chọn các tài năng trẻ hàng năm để xây dựng lứa kế cận chất lượng cho bóng ném Đà Nẵng".

Theo ông Nguyễn Hùng Quân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng ném Việt Nam, những năm gần đây, bóng ném Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc khi giành chức vô địch SEA Games 31. Bên cạnh đó, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam tham dự và giành chức vô địch tại giải vô địch bóng ném bãi biển châu Á năm 2023, qua đó giành suất tham dự giải vô địch thế giới năm 2024 tại Mỹ. Giải bóng ném vô địch quốc gia năm nay có sự góp mặt của các vận động viên xuất sắc, đội tuyển chọn từ các đơn vị, địa phương có phong trào bóng ném phát triển trên toàn quốc, hứa hẹn công hiến cho người hâm mộ những trận đấu quyết liệt, hấp dẫn. Các nội dung thi đấu của giải diễn ra đến ngày 16-9.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao cho hay, điều kiện cơ sở vật chất của thành phố bảo đảm cho giải diễn ra thành công. Đăng cai tổ chức các giải đấu vô địch quốc gia năm trong kế hoạch của thành phố về việc gắn kết phát triển thể thao với hoạt động du lịch. Các vận động viên đến thi đấu sẽ trải nghiệm các hoạt động du lịch và quảng bá hình ảnh của thành phố. Sắp tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đăng cai các giải thể thao quy mô lớn, thu hút đông đảo vận động viên đến tranh tài.

PHI NÔNG

11 đội dự giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025

Ngày 12-9, Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất và Cup quốc gia mùa giải 2024-2025. Sau khi CLB Long An được phép tham dự, giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2024-2025 có 11 đội tranh tài gồm: Khánh Hòa, PVF, Trường Tươi Bình Phước, Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình, Long An, Hòa Bình, Đồng Tháp, Đồng Nai và Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Giống như mùa giải trước, do có 11 đội tham dự nên mỗi vòng tại giải có một đội phải nghỉ thi đấu. Các đội thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch có vé thăng hạng, đội xếp thứ nhì thi đấu play-off với đội áp chót V-League để tranh vé vượt. Trong khi đó, đội cuối bảng xuống chơi ở giải hạng Nhì. Giải khởi tranh từ ngày 26-10. Theo dự đoán của giới chuyên môn, các đội PVF, Trường Tươi Bình Phước, Thanh niên Thành phố Hồ Chí

Minh sẽ tạo nên cuộc đua "tam mã" đến ngôi vô địch. Đây là những đội bóng có tiềm lực và quyết tâm cao. Mùa giải trước, PVF và Trường Tươi Bình Phước cạnh tranh quyết liệt với SHB Đà Nẵng nhưng không thể giành quyền thăng hạng. Trong khi đó, Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh vô địch giải hạng Nhì quốc gia năm 2024. Chuẩn bị cho giải hạng Nhất năm nay, đội bóng này chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chất lượng từ V-League.

Đối với Cup quốc gia 2024-2025 khởi tranh từ ngày 19-10, 14 CLB tại V-League và 11 đội tại giải hạng Nhất tranh cup theo thể thức loại trực tiếp. Vòng loại có 9 cặp đấu để tranh vé vào vòng 1/8 cũng 7 đội bóng được đặc cách không tham dự vòng đấu loại. Các đội được đánh giá là ứng viên vô địch của giải gồm: đường kim vô địch Đồng Á Thanh Hóa, thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội, Hà Nội FC.

THÀNH DANH

TIN VẤN

● Ngày 12-9, giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức năm 2024 khởi tranh tại sân vận động thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) với sự tham dự của hơn 220 vận động viên đến từ 17 đơn vị, địa phương. Những nội dung thi đấu đáng chú ý là nội dung tiếp sức 4x100m nam, nữ; 4x400m nam, nữ; 4x400m hỗn hợp nam, nữ. Đây là những nội dung mà điền kinh Việt Nam không định được vị thế ở SEA Games và ấn tượng hơn nữa là giành huy chương châu lục.

● Manchester United công bố báo

cáo tài chính ở mùa giải 2023-2024 với những con số đáng chú ý. "Quý đồ" tiếp tục ghi nhận khoản lỗ đáng kể, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp CLB không thể tạo ra lợi nhuận. Cụ thể, Manchester United đạt doanh thu kỷ lục 661,8 triệu bảng Anh (tương đương 866 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30-6-2024. Con số này tăng 2,1% so với năm trước đó, phần ảnh hưởng bởi của CLB sau giai đoạn dịch Covid-19. Tuy nhiên, bất chấp doanh thu ấn tượng, Manchester United vẫn báo lỗ ròng 113,2 triệu bảng Anh (148 triệu USD). (T.D)

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE SeABank BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MB